

Số: 37/KH-SXD

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 7 năm 2018

**KẾ HOẠCH**  
**Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI)**  
**và chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở năm 2018**

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh về Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2018.

Sở Xây dựng xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

Tăng cường công tác tham mưu trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định, cơ chế chính sách nhằm xây dựng môi trường kinh doanh của tỉnh nói chung và của Sở Xây dựng nói riêng thực sự thông thoáng, minh bạch và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh.

Cải thiện chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh thông qua việc duy trì những chỉ số thành phần có vị trí cao, tăng bậc và cải thiện các chỉ số thành phần có vị trí xếp hạng thấp trong bảng xếp hạng PCI. Tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lạng Sơn

Góp phần xây dựng môi trường kinh doanh của tỉnh thật sự thông thoáng, minh bạch hấp dẫn và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh vào tỉnh Lạng Sơn.

Xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp thực hiện đảm bảo sự quản lý điều hành của Sở được thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; góp phần cải thiện tích cực 10 chỉ số thành phần PCI của tỉnh và tập trung khắc phục cơ bản các chỉ số thành phần DDCI được đánh giá còn thấp và chậm cải thiện của đơn vị.

**2. Yêu cầu**

Tổ chức quán triệt về tư tưởng, nhận thức để tạo sự chuyển biến mạnh trong đội ngũ công chức về thái độ, trách nhiệm, tác phong thực hiện công vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp thân thiện, trách nhiệm.

Xác định rõ việc cải thiện môi trường đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của ngành xây dựng.

Các phòng thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, vị trí công tác của từng công chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đề ra

trong kế hoạch, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở năm 2018.

## **II. NỘI DUNG THỰC HIỆN**

### **1. Về chỉ số “Gia nhập thị trường”**

Tổ chức rà soát, công bố đầy đủ thủ tục hành chính liên quan chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên trang thông tin điện tử của Sở để doanh nghiệp, cá nhân dễ dàng tiếp cận.

Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng chuyên môn trong giải quyết thủ tục hành chính với công chức trực tiếp thực hiện tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn các thủ tục hồ sơ hành chính, các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ.

Phối hợp tích cực với các Sở, ngành, địa phương xem xét giải quyết ý kiến của doanh nghiệp, xét duyệt các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

### **2. Về chỉ số “ Chi phí không chính thức”**

Triển khai kịp thời việc thực hiện các quy định của Nhà nước, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đội ngũ CCVC; nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ CCVC thực sự trong sạch, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công tác.

Thường xuyên rà soát đội ngũ CCVC; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp CCVC gây nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các doanh nghiệp, kiên quyết không bố trí CCVC thiếu phẩm chất năng lực vào vị trí công việc để nảy sinh tiêu cực tại đơn vị.

Thực hiện công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, thủ tục hành chính, để các Doanh nghiệp chỉ phải thực hiện những yêu cầu như đã được niêm yết, công khai.

Xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng và có báo cáo định kỳ theo quy định về kết quả thực hiện.

### **3. Về chỉ số “ Tính năng động của chính quyền tỉnh”**

Trong quá trình thực hiện TTHC, tiếp tục trao đổi, lắng nghe ý kiến phản hồi của doanh nghiệp, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các TTHC; Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, yếu kém của công chức trong quá trình thực hiện TTHC, phục vụ nhân dân.

### **4. Về chỉ số “Tiếp cận đất đai”**

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc công bố công khai quy hoạch cho các tổ chức, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện quy hoạch.

### **5. Về chỉ số “Tính minh bạch”**

Căn cứ các TTHC đã được niêm yết, công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và trên Trang Thông tin điện tử của Sở; thực hiện công khai địa chỉ email, số điện thoại tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức

về quy định hiện hành, đảm bảo người dân và doanh nghiệp dễ hiểu và dễ thực hiện.

Tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư thông qua nhiều hình thức như: Trang thông tin điện tử của Sở, văn bản hành chính, đối thoại trực tiếp...

Rà soát, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của ngành, các các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc để phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể tránh chồng chéo.

## **6. Về chỉ số “Chi phí thời gian”**

Nghiên cứu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử.

Chủ động phối hợp với các Sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra nhằm tránh trùng lặp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Cập nhật thường xuyên, liên tục và nghiêm túc công khai quy trình, thời gian, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trên cổng thông tin điện tử.

Để tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với Doanh nghiệp, đơn vị chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh và Thanh tra các sở, ngành để thống nhất kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm đối với doanh nghiệp. Mỗi năm, một doanh nghiệp chỉ phải tiếp, làm việc với một đoàn thanh tra, kiểm tra (trừ trường hợp thanh tra đột xuất khi doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền). Trường hợp nhiều cơ quan quản lý cùng thanh tra, kiểm tra thì đề xuất thành lập Đoàn thanh tra hoặc kiểm tra liên ngành, giảm phiền hà và gánh nặng thanh tra, kiểm tra cho doanh nghiệp theo đúng các văn bản chỉ đạo của Tỉnh và Chính phủ.

## **7. Về chỉ số “Hỗ trợ doanh nghiệp”**

Phối hợp với các đơn vị thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tạo thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với các dịch vụ tìm kiếm thông tin kinh doanh, dịch vụ tư vấn pháp luật, dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm đối tác kinh doanh, các dịch vụ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất và kinh doanh của các Doanh nghiệp.

## **8. Về chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng”**

Phối hợp cùng các đơn vị liên quan hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, đăng ký thương hiệu để tạo nên những sản phẩm cạnh tranh, có chất lượng cao; Bình đẳng trong giải quyết các vấn đề, khó khăn của doanh nghiệp

## **9. Về chỉ số "Thiết chế pháp lý"**

Đẩy mạnh công tác tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn có chất lượng cao. rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và khả thi của văn bản; đề xuất phương án giải quyết, xử lý những văn bản có tính chồng chéo, mâu thuẫn, khó hiểu đối với các doanh nghiệp.

## **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Các đồng chí Lãnh đạo Sở**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các phòng tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh; Kế hoạch của Sở về Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2018. Chủ động phối hợp chặt chẽ có hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, tiêu chí theo kế hoạch đã đề ra.

### **2. Văn phòng**

Là bộ phận thường trực, đầu mối, tham mưu giúp Lãnh đạo Sở chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi trong việc triển khai và thực hiện Kế hoạch Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2018 đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị với Giám đốc Sở các giải pháp nhằm đẩy mạnh hiệu quả, chất lượng Kế hoạch.

Phối hợp với Ban biên tập của Sở đăng tải các nội dung kế hoạch lên trang thông tin của Sở.

### **3. Các phòng chuyên môn**

Theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này một cách thường xuyên, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Thường xuyên phối hợp cùng Văn phòng để triển khai thực hiện đầy đủ nội dung theo tiến độ của Kế hoạch đề ra. Thực hiện báo cáo theo định kỳ gửi Văn phòng tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2018 của Sở Xây dựng./.

#### **Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu: VT,VP.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Kim Tiến**

